

Kim Vu

> NGỜỜ I PHỜ NỜ VINH QUANG

>
>
>

> Mờ c đích chính cờ a lờ Đờ c Mờ linh hờ n và xác lên trờ i không chờ nhờ m tôn vinh Đờ c Mờ , nhờ ng là tôn vinh Thiên Chúa, vì cuờ c đờ i Đờ c Mờ là mờ t chuờ i nhờ ng kờ công Thiên Chúa đã thờ c hiờ n. Chiêm ngờ ò ng vinh quang cờ a Đờ c Mờ , chúng ta tờ ò n Chúa đã ban cho Đờ c Mờ nhờ ng đờ u kờ đờ u ò y, đờ ng thờ i xin cho chúng ta luôn noi gờ ò ng Đờ c Mờ trong cuờ c đờ i đờ ò ng thờ , mờ c dù còn nhiờ u thờ thách gian nan.

>
>
>

> Thánh Têrêsa Hài đờ ng Giêsu, khi sinh thờ i đã nói: "Khi nói vờ Đờ c Trinh nờ Maria, phờ i trình bày Đờ c Mờ nhờ mờ t nhân vờ t mà chúng ta có thờ bờ t chờ ò c và mờ t Đờ c Maria nhờ các tác giờ Phúc Âm muờ n trình bày." Thánh nờ cho rờ ng, nờ u chờ nói đờ n nhờ ng đờ u cao siêu vĩ đờ i mà thờ i, thì chúng ta chờ cung kính ca tờ ng mà không noi gờ ò ng bờ t chờ ò c Đờ c Mờ .

>
>
>

> Trong ngày lờ Đờ c Mờ vờ trờ i hôm nay, chúng ta chú ý tờ i cờ hai khía cờ nh: tôn vinh Đờ c Trinh nờ Maria và noi gờ ò ng bờ t chờ ò c Đờ c Mờ .

>
>
>

> Thánh Gioan tông đờ đờ ò c thờ y trong thờ kiờ n mờ t ngờ ò i phờ nờ lờ kờ : mình khoác áo mờ t trờ i, chân đờ p mờ t trắng, đờ u đờ i triờ u thiên mờ ò i hai ngôi sao. Mờ nhờ trung tâm cờ a vũ trờ . Mờ i tinh tú đờ u quy hờ ò ng vờ Mờ . Mờ t trắng êm đờ m nhờ thờ , chờ là bờ đờ t chân cờ a Mờ , mờ t trờ i chói lờ i đờ ò ng bao, chờ là áo khoác cờ a Ngờ ò i. Nhờ ng gì mà các dân ngoờ i coi là thờ n linh, đờ ò i cái nhìn cờ a Kitô giáo, chờ là đờ trang đờ m đờ làm nờ i bờ t vinh quang mà Thiên Chúa đã ban cho Mờ . Là mờ t tờ o vờ t, Chúa đã ban cho Đờ c Mờ muôn vàn ân sờ ng. Mờ là ngờ ò i cờ ng tác vờ i ò n Chúa, đờ cùng Ngài làm nên nhờ ng đờ u kờ đờ u trong cuờ c đờ i Mờ và trong lờ ch sờ Cờ u đờ . "Tờ nay hờ t mờ i đờ i, sờ khen tôi đờ m phúc." Quờ vờ y, rờ t nhiờ u tác phờ m âm nhờ c, hờ i hờ a, vờ chờ ò ng, đờ n ò nh mang chờ đờ suy tôn Đờ c Trinh nờ Maria là ngờ ò i đờ m phúc.

>
>
>

> Mờ Maria đờ m phúc vì Mờ đã tin nhờ ng gì Chúa nói cùng Mờ sờ thành hiờ n thờ c. Đó là lờ i chào, cũng là lờ i khen ngờ i cờ a bà Elisabét, khi hai ngờ ò i phờ nờ gờ p nhau. Hai ngờ ò i cũng đang mang thai, Elisabét mang thai Gioan Tờ y Giờ , ngờ ò i sau này sờ giờ i thiờ u Đờ ng Cờ u đờ ;

Maria mang thai Đấng Giêsu, Đấng Cứu đời muôn dân. Cả hai cùng là những người có phúc, vì họ đã tin vào Thiên Chúa và vào sự trung tín của Ngài. Cuộc gặp gỡ đầu tiên trong niềm vui mừng hân hoan, niềm vui của hai người mẹ và cũng là niềm vui của hai hài nhi đang được cưu mang trong lòng.

>
>
>

> Khi được bài Tin Mừng kể lại việc Đấng Mẹ đi thăm bà Elisabét, Phụng vụ muốn cho chúng ta noi gương bắt chước Đấng Mẹ. Thánh Luca ghi rõ: "Maria vui vẻ lên đường." Cuộc đi của Mẹ luôn hướng về Chúa và hướng về tha nhân. Mẹ muốn thể hiện lòng yêu mến Chúa một cách cụ thể, qua việc phụng vụ tha nhân. Trong cuộc viếng thăm này, mẹ dù đường xa dặm thẳm, Đấng Maria không ngại ngại. Mẹ phó thác cho Thiên Chúa và cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Mẹ tin chắc rằng Chúa đã có sáng kiến khi sắp, thì Ngài cũng lo liệu để những điểu kỳ diệu diễn ra trong an bình và trật tự.

>
>
>

> Nếu tác giả sách Khôli huyển mô tả một trời, một trăng và các tinh tú đầu tiên và đẹp bên ngoài của Đấng Mẹ, thì thánh Luca lại diễn tả Đấng Mẹ với sự thánh thiện và niềm hân hoan trong tâm hồn: "Linh hồn tôi ngợi khen Đấng Chúa, thần trí tôi hân hoan vui mừng." Đấng Trinh nữ được trình bày như trong một cuộc xuất thân. Đây là tâm trạng của các thánh, vào lúc các ngài cảm nghiệm sâu xa sự hiện diện của Thiên Chúa, như thể hồn đã lìa khỏi xác để kết hợp với Đấng Trời cao. Trong niềm vui xuất thân này, Đấng Mẹ hát lên bài ca Tin mừng, vì những ơn trọng của Chúa đã làm cho dân tộc Israel và cho cuộc đời của Mẹ.

>
>
>

> Chính Chúa Thánh Thần đã gọi họ cho Trinh nữ Maria hát lên bài ca tạ ơn tuy vất vả. Chúa Thánh Thần cũng đang làm lan tỏa niềm vui siêu nhiên đến mọi người chúng ta và đến toàn thể Giáo Hội trong ngày lễ mừng này. Giáo Hội hân hoan, không chỉ vì những ơn của Chúa ban cho Đấng Trinh nữ thành Nagiarét, mà còn vì Giáo Hội thấy nơi Đấng Mẹ hình ảnh của chính mình trong tương lai. Vâng, Đấng Maria là hình ảnh của Giáo Hội phải được hoàn thành (Lời Tin mừng Thánh Lễ). Người phụng trong sách Khôli Huyển và là hình ảnh của Đấng Trinh nữ, và là hình ảnh của Giáo Hội. Giáo Hội của Chúa phải được nâng đỡ và con Mãng xà mang nhiều hình dáng khác nhau, trong một thể đời, nhưng cũng là Giáo Hội thánh thiện, không vất vả, xứng đáng với vị hôn phu là Đấng Giêsu Kitô.

>
>
>

> Chúa Giêsu đã vui tươi. Đấng Maria cũng đã vui tươi. Trôi là đích đến và lý tưởng của người Kitô hữu. Mọi niềm Chúa Giêsu vui tươi và tin tưởng Đấng Mẹ hồn xác lên trời là hy vọng cho chúng ta. Đó cũng là câu trả lời cho những vấn đề về sự chết, và đời sau. Thánh Phaolô đã quy tụ, những ai tin vào Đấng Kitô thì cũng sẽ được sống lại vinh quang với Người (Bài đọc II).

>
>
>

> Cũng nhỜ Chúa Giêsu tuy đã vỜ trỜ i nhỜ ng vỜ nỜ cùng chúng ta cho đỜ n ngày tỜ n thỜ, ĐỜ c Maria luôn hiỜ n diỜ n giỜ a Giáo HỜ i. MỜ ở đây vỜ i chúng ta đỜ lỜ ng nghe, thỜ u hiỜ u và chăm sóc chúng ta vỜ i tình mỜ u tỜ thiêng liêng. Là tín hỜ u, chúng ta hãy tôn vinh MỜ và xin MỜ chuyỜ n cỜ u cho chúng ta đỜ c nhỜ ng ở n cỜ n thiỜ t, đỜ luôn vỜ ng tin trong hành trình cuỜ c đỜ i.

>

>

>

> TGM Giuse Vũ Văn Thiên
